



ที่ มท ๐๓๑๑.๒/ว ๓๐๒๖ ๕

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน  
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๔๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง

เรียน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ทุกกองบังคับการ

อ้างถึง หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท ๐๓๑๑.๑/ว ๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

ตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติในหลักการให้มีการปรับเพิ่มกรอบอัตรากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโดยให้กระทรวงมหาดไทย (กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน) พิจารณาเกี่ยวกับการคัดกรองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยให้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่เกี่ยวข้องด้วย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ใช้มาเป็นเวลานาน ไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนในส่วนภูมิภาค และสถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปัจจุบันที่มีบริบทเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไม่สอดคล้องกับการเพิ่มอัตรากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการเพิ่มอัตรากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตามมติคณะรัฐมนตรี และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยอาสารักษาดินแดนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่ภารกิจมีบริบทเปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรดำเนินการยกเลิกหนังสือ ที่ มท ๓๑๑.๑/ว ๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง และกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ขึ้นใหม่ ดังนี้

- ๑) กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวนไม่เกิน ๖ คน ให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ไม่เกิน ๑ คน
- ๒) กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่ ๗ - ๑๒ คน ให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ไม่เกิน ๒ คน
- ๓) กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่ ๑๓ - ๒๓ คน ให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ไม่เกิน ๓ คน
- ๔) กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่ ๒๔ - ๓๑ คน ให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ไม่เกิน ๔ คน

/๕) กองร้อย...

๕) กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่ ๗๒ คนขึ้นไปให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ไม่เกิน ๕ คน

๖) กองร้อยบังคับการและบริการ ให้บรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิง ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ

๗) กรณีจะบรรจุอัตราสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิงมากกว่าอัตราที่กำหนด ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยให้ขอในช่วงการสำรวจยอดอัตรากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อจัดทำแผนการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติการประจำปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายกองเอก

(ธนาคม จิตจระ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ฝ่ายอำนวยการ ฯ

กองกำลังพล

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๑๐๐๘ ต่อ ๒๒๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๕๕๗